

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ
BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14 /BC-HĐPHPBGDPL

Đức Thọ, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật

a) Công tác chỉ đạo, điều hành

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữ vị trí rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL, thời gian qua Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã bám sát kế hoạch cấp trên và nhiệm vụ công tác tư pháp của huyện năm 2023 để tổ chức thực hiện.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã ban hành 01 kế hoạch¹; 02 hướng dẫn phổ biến pháp luật quý I, II/2023², 05 Công văn tuyên truyền pháp luật hàng tháng³; 01 quy chế⁴; 01 thông báo⁵. Tổ chức ký kết chương trình phối hợp PBGDPL giữa HĐPBGDPL huyện và các phòng, ban, ngành⁶ cấp huyện, trong đó Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực HĐPHPBGDPL đã tham mưu UBND huyện ban hành 03 Kế hoạch⁷; 01 Quyết định⁸; 04 công văn chỉ đạo.

b) Nội dung và hình thức thực hiện

Thực hiện kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 02/3/2023 kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 05/HĐ-PBGDPL ngày 15/3/2023 KH hoạt động PBGDPL năm 2023. Phòng Tư pháp đã tham mưu triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức cụ thể sau:

- Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn bản, chính sách pháp luật có hiệu trong từng tháng để gửi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các tổ chức cơ sở Đảng và UBND các xã, thị trấn để

¹ Kế hoạch số 05/HĐ-PBGDPL ngày 15/3/2023 KH hoạt động PBGDPL năm 2023.

² Hướng dẫn số 01/HĐ-PBGDPL ngày 06/01/2023 về công tác PBGDPL Quý I năm 2023; Hướng dẫn số 07/HĐ-PBGDPL ngày 03/4/2023 về hướng dẫn công tác PBGDPL Quý II năm 2023.

³ Công văn số 02/HĐ-PBGDPL ngày 30/1/2023 về việc tuyên truyền PBGDPL tháng 2 năm 2023; Công văn số 04/HĐ-PBGDPL ngày 28/2/2023 về việc tuyên truyền PBGDPL tháng 3 năm 2023; Công văn số 06/HĐ-PBGDPL ngày 28/3/2023 về việc tuyên truyền PBGDPL tháng 3 năm 2023; Công văn số 11/HĐ-PBGDPL ngày 27/4/2023 về việc tuyên truyền PBGDPL tháng 5 năm 2023.

⁴ Quy chế số 08/HĐPBGDPL ngày 10/4/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐPBGDPL huyện.

⁵ Thông báo số 09/HĐPBGDPL ngày 10/4/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐPBGDPL huyện.

⁶ Chương trình số 13/CTRPH-HĐ ngày 9/5/2023 Chương trình phối hợp PBGDPL năm 2023.

⁷ Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 16/2/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027"; Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 02/3/2023 Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 1271/KH-UBND ngày 19/5/2023 về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện Đức Thọ.

⁸ Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 13/2/2023 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

thực hiện tuyên truyền; in ấn 1.200 tờ rơi, tờ gấp. Tổ chức 03 cuộc tập huấn cho 620 người⁹, phối hợp tổ chức 7 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với 650 người tham dự. Phối hợp ra mắt 02 CLB Pháp Luật¹⁰.

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức thông qua chào cờ đầu tháng tại UBND huyện. Phòng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan biên tập và thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có hiệu lực trong từng tháng để cán bộ, công chức nắm bắt, tìm hiểu và áp dụng trong công việc chuyên môn của mình cũng như chuyển tải các thông tin đó đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân thông qua các cuộc giao ban tại cơ sở.

- Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng đã thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới trên cổng thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội facebook với tài khoản “Tư pháp Đức Thọ” để cán bộ, công chức và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu; biên soạn tài liệu giới thiệu 04 Luật¹¹. Viết 06 tin bài đăng trên cổng thông tin của Sở Tư pháp; cập nhật thường xuyên tin, bài lên cổng thông tin của huyện.

- Các ngành thành viên của Hội đồng PHPBGDPL huyện cũng tích cực tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiêu biểu như: Công an, Đoàn Thanh niên CSHCM, Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân tổ chức hội nghị, lồng ghép tổ chức hội nghị, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, nói chuyện đối với cán bộ, hội viên và nhân dân. Qua các buổi sinh hoạt, các ngành đã tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ lớn, tuyên truyền các chính sách pháp luật mới, giải phóng mặt bằng và các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của hội viên, Nhân dân

c) Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động phổ biến GDPL cho đối tượng đặc thù tiếp tục được huyện quan tâm, chú trọng triển khai với kết quả tốt. Các thành viên của Hội đồng PHPBGDPL đã tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhiều công dân là đối tượng thuộc gia đình hộ nghèo, hộ neo đơn, người tàn tật; tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội cho nhiều đối tượng nghiện ma túy tại các đơn vị cấp xã ...

2. Kết quả thực hiện công tác hòa giải cơ sở

Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, Hội đồng PHPBGDPL đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt của

⁹ Tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở; Tập huấn nghiệp vụ Xử lý vi phạm hành chính; Tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật và rà soát văn bản.

¹⁰ 01 CLB Nông dân với Pháp luật thôn Long Hòa xã An Dũng; 01 CLB Phụ nữ với Pháp luật thôn Nội Trung xã An Dũng.

¹¹ Tài liệu giới thiệu, phổ biến luật thi đua, khen thưởng năm 2022; Luật SD, BS một số điều của luật Tổ tụng hình sự; Luật SD, BS một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2022; Luật khám, chữa bệnh số 15/2023/QH 15

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tăng cường tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức trong công tác hòa giải ở cơ sở; và việc phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với việc kiện toàn tổ hòa giải, Phòng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng để đảm bảo các hòa giải vững vàng về nghiệp vụ và tăng cường về kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở.

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở Phòng đã tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn huyện với sự tham dự của gần 200 người. Đã biên soạn, phát cho các tổ trưởng tổ hòa giải và các xã gần 200 bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải viên ở cơ sở và cấp phát gần 1000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 8 vụ việc, trong đó hòa giải thành 8 vụ việc đạt tỷ lệ 100%.

3. Kết quả thực hiện công tác xây dựng “cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”, công tác xây dựng và xây dựng, quản lý và sử dụng Tủ sách pháp luật

Cùng với việc hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch, hàng tháng Phòng còn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tận cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và lưu trữ hồ sơ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tham gia cùng đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM, NTM Nâng cao, NTM Kiểu mẫu theo các bộ tiêu chí tại 5 xã¹². Trong tháng 02/2023, Phòng đã tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ, đề nghị chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định¹³ công nhận 15 xã, 1 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Trên địa bàn huyện có 173 tủ sách, việc duy trì xây dựng tủ sách pháp luật tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực song công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, cụ thể:

- Việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định vẫn còn nhiều khó khăn về kinh phí và quá trình phối hợp, cung cấp và lưu trữ hồ sơ ở cơ sở.

¹² xã An Dũng, Tùng Châu, Tân Hương, Tùng Ảnh, Bùi La Nhân.

¹³ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 QĐ Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Việc khai thác tủ sách pháp luật chưa thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức và nhân dân; chất lượng đầu sách chưa đảm bảo và việc bổ sung đầu sách chưa được thường xuyên.

- Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và các thành viên của hội đồng trong công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc còn chưa kịp thời. Công tác tham mưu cho Hội đồng phối hợp có việc chưa chủ động, trọng điểm. Một số báo cáo viên pháp luật còn chưa dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu, nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền.

- Hoạt động phối hợp trong công tác TTPBGDPL có lúc, có nơi chưa được thường xuyên và chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của xã hội vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở địa phương chưa được thường xuyên.

2. Nguyên nhân

- Nhận thức của một số cá nhân và cơ quan, tổ chức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thực sự đúng đắn; chưa dành nhiều thời gian và thiếu tính sáng tạo, tính kịp thời trong công tác tuyên truyền.

- Hệ thống văn bản pháp quy phạm pháp luật mới ban hành ngày càng nhiều, thường xuyên sửa đổi, bổ sung; nhiều văn bản luật đã có hiệu lực pháp luật nhưng thiếu văn bản hướng dẫn thi hành nên gây khó khăn cho người làm công tác PBGDPL và gây lúng túng cho người dân khi có nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

- Nguồn ngân sách cho công tác phổ biến pháp luật còn hạn chế, đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trong 6 tháng cuối năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch của UBND huyện về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở.

- Tham mưu thực hiện chương trình PBGDPL năm 2023 đã được ký kết.

- Vận dụng và phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao vai trò trách nhiệm các thành viên Hội đồng PH PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở để tuyên truyền kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hội nghị phổ biến trực tiếp, công thông tin điện tử của huyện, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông và hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn;

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút nhiều đối tượng được PBGDPL. Các cơ quan, đơn vị chủ động sáng tạo trong triển khai và phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả

hơn việc PBGDPL. Chú trọng các quy định mới, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, các sự kiện chính trị của đất nước, các chế độ chính sách... để tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đến mọi người dân.

- Tiếp tục chỉ đạo đơn đốc các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch PBGDPL, tiến hành rà soát lại để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tình hình mới và nhiệm vụ chính trị của địa phương, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phổ biến phù hợp với từng địa phương để triển khai có hiệu quả như: Tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền xuống tận các thôn xóm, sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt ngày pháp luật, lồng ghép vào các chương trình văn nghệ, khai thác tủ sách pháp luật, biên soạn tờ rơi, tờ gấp, soạn các đề cương ngắn gọn, thu băng đĩa để đọc trên loa truyền thanh; tăng thời lượng phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 18.4 về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. /*ll*

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT-UBND huyện;
- Thành viên Ban pháp chế -HĐND huyện;
- Mặt trận tổ quốc huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- Thành viên Hội đồng PHPGDPL huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TP.



**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Hoàng Xuân Hùng**

